

CÁC KHU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Các đội chuyên gia từ các ngành nghề khác nhau (ví dụ y học, điều dưỡng, tâm lý học, vật lý trị liệu, công việc xã hội, chăm sóc tinh thần,...) sẽ giúp giảm nhẹ các triệu chứng nặng nhất.

Khu chăm sóc giảm nhẹ trong bệnh viện là các khu chuyên về chăm sóc những bệnh nhân mắc bệnh ở giai đoạn tiến triển và không thể chữa khỏi. Mục đích của việc điều trị này là giảm nhẹ các triệu chứng và cải thiện tình trạng thể lực, tinh thần cũng như xã hội (còn gọi là chất lượng sống). Nếu bệnh nhân không thể xuất viện về nhà thì đội chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ sẽ luôn ở bên những người mắc bệnh nặng và thành viên gia đình của họ. Trong những trường hợp như vậy thì mục đích là cùng nhau tìm ra giải pháp để chăm sóc người bệnh. Tại Đức có khoảng 320 khu chăm sóc giảm nhẹ.

ĐỘI CHUYÊN CHĂM SÓC GIẢM NHẸ DÀNH CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ (ĐỘI SAPV).

Có thể có mặt ở nhà người bệnh nặng bất cứ lúc nào trong ngày.

SAPV có nghĩa là chăm sóc tại gia hoặc ở các cơ sở chăm sóc nội trú cho những người mắc bệnh nặng và đang hấp hối. Người bệnh cần được duy trì tình trạng dễ chịu và cuộc sống độc lập ở mức tốt nhất có thể. Đội SAPV luôn sẵn sàng có mặt hàng ngày vào bất cứ lúc nào, do đó bảo đảm sự an toàn cho người bệnh cũng như các thành viên gia đình họ. Các dịch vụ SAPV sẽ được Quỹ bảo hiểm Y tế thanh toán.

BÁC SĨ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

Các bác sĩ với chuyên ngành chăm sóc hỗ trợ những người mắc bệnh nan y.

Năm 1994, 14 bác sĩ đã thành lập Hội y học chăm sóc giảm nhẹ Đức (DGP). Năm 2016 ở Đức có khoảng 10.000 bác sĩ đã hoàn thành khóa đào tạo nâng cao bổ sung về chăm sóc giảm nhẹ. Trong các phòng khám, bệnh viện và các cơ sở đặc biệt, ví dụ các viện chăm sóc dành cho người hấp hối, các bác sĩ đó sẽ đảm bảo là mỗi bệnh nhân đều có thể nhận được sự chăm sóc giảm nhẹ khi cần.

VIỆN CHĂM SÓC NGƯỜI HẤP HỐI NỘI TRÚ

Cơ sở y tế với mục đích hỗ trợ những người ở cuối cuộc đời hoặc đang hấp hối và các thành viên gia đình họ.

Viện chăm sóc người hấp hối là nơi mà trọng tâm hoạt động là chăm sóc điều dưỡng và chăm sóc về mặt tâm lý xã hội cho những người hấp hối cũng như hỗ trợ các thành viên gia đình họ trong một môi trường ấm cúng, dễ chịu. Các nhân viên chính thức và nhân viên tự nguyện hợp tác chặt chẽ với các bác sĩ (bác sĩ gia đình) có kinh nghiệm về chăm sóc giảm nhẹ. Trên toàn liên bang có khoảng 240 viện chăm sóc người hấp hối nội trú. Bệnh nhân trong những viện chăm sóc đó được miễn phí.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC NGƯỜI HẤP HỐI NGOẠI TRÚ

Các nhân viên tự nguyện sẽ hỗ trợ người mắc bệnh nặng và gia đình của họ.

Dịch vụ chăm sóc người hấp hối ngoại trú sẽ hỗ trợ những người mắc bệnh nặng nhất để họ sống thời gian cuối của cuộc đời ở nhà với người thân của mình cũng như ở các nhà điều dưỡng và bệnh viện. Các nhân viên chính thức và nhân viên tự nguyện của khoảng 1500 Dịch vụ chăm sóc người hấp hối ngoại trú sẽ tư vấn các vấn đề về chăm sóc và hỗ trợ người bệnh trong những ngày cuối của cuộc đời. Cùng với các bác sĩ (bác sĩ gia đình) và dịch vụ điều dưỡng, họ sẽ hỗ trợ các gia đình khi mất đi người thân và trong thời gian đau buồn. Trên toàn liên bang, khoảng 100.000 nhân viên tự nguyện đang hoạt động hỗ trợ tại các viện chăm sóc người hấp hối.

DỊCH VỤ CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRONG BỆNH VIỆN

Các đội chuyên gia bao gồm các nhân viên điều dưỡng, bác sĩ và bác sĩ trị liệu sẽ tư vấn sớm và hỗ trợ bệnh nhân trong bệnh viện.

Dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ là các đội chuyên gia trong các bệnh viện. Đội này có nhiệm vụ chăm lo cho những người mắc bệnh nặng và không thể chữa khỏi để họ nhận được chế độ điều trị tối ưu giúp giảm nhẹ các triệu chứng đau đớn khó chịu, bất kể là họ đang ở khoa nào. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bệnh nhân không (hoặc chưa) được điều trị tại khu chăm sóc giảm nhẹ hoặc bệnh viện không có khu chăm sóc giảm nhẹ.